

**โครงการสำรวจความคิดเห็นและหรือการจัดทำประชาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์**

๑. หลักการและเหตุผล

ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๐๓๔/๒๒๘๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอกันเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าหนองลุมพุกเพื่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ ประมาณ ๑๓๐ ไร่ และ ตามหนังสือวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ที่ อว ๐๖๑๐.๐๔(๑)/๓๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอกันเขตที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๔๓ ไร่ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จะดำเนินการกันเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อขอ ถอนสภาพและขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ ในที่สาธารณประโยชน์แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองลุมพุก (บางส่วน) จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบัวทองพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ประมาณ ๔๑-๒-๕๘ ไร่ โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างตลาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองเนื้อที่ประมาณ ๒๑-๒-๖๓ ไร่ โครงการที่ ๓ โครงการระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เนื้อที่ประมาณ ๒-๑-๔๘ ไร่

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน ตำบลบัวทองจึงได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นและหรือการจัดทำประชาคม ซึ่งบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง โดยความเห็นชอบของนายอำเภอ เมืองบุรีรัมย์และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสำรวจความคิดเห็นและหรือการจัดทำประชาคม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินที่ส่วนราชการขอใช้ประโยชน์
- ๒.๒ เพื่อขอมติในการกำหนดโซนที่สาธารณประโยชน์ เพื่อประกอบการขอถอนสภาพ/ขอใช้ ประโยชน์/ขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐในที่สาธารณประโยชน์แปลง “ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนอง ลุมพุก” บางส่วน
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการกำหนดโซนพื้นที่สาธารณประโยชน์ “ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองลุมพุก” บางส่วน